



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิต  
โครงการผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี  
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัคร  
ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  
และดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖  
นั้น

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
จำนวน ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้  
โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงาน  
การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและ  
แต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ข้างต้นถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี  
ผู้นั้น คือ

๑. ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา
๕. เมื่อบรรจุและแต่งตั้งแล้วตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ ร.ต.

(วิชากร วงศ์จริยะกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว สอบ	กลุ่มวิชาเอก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓	๐๐๐๑ ๐๐๐๒ ๐๐๐๓	การประถมศึกษา การประถมศึกษา การประถมศึกษา	นายกิตติศักดิ์ อินทร์ฟอง นางสาวสุภัชสร ผานัด นางสาวนิราวัลย์ บุคณะ	<u>การรายงานตัว</u> ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัวในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สพป. อำนาจเจริญ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ ๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด ๓.ปริญญาบัตร ๔.ระเบียบแสดงผลการเรียน ๕.ใบประกอบวิชาชีพครู (ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา)

๐๕